

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๓๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๓๖๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” จำนวน ๑ ชุด
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) และได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ (๑) การยื่นแบบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (๒) การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค่าน้ำมัน และ (๓) การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ โดยเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเชื่อมโยงการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ได้สะดวกผ่านทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ได้ทั้งทางเว็บไซต์ sv.dla.go.th และผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ผ่านทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๑, ๒๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายโพธิรัตน์ รัตนพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

QR CODE แนบท้าย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๑๓๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”



<https://citly.me/irHQs>

ไฟล์เอกสารที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. คู่มือการเข้าใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
๒. สื่อประชาสัมพันธ์